

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>WHO พบหลักฐาน ไวรัสซิกาทำให้ทารกป่วยศีรษะเล็ก</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ดร. บรูซ ไอล์วาร์ด ผู้อำนวยการแผนกภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและการระบาดของ WHO เปิดเผยในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่า แพทย์ในประเทศบราซิลได้ค้นสูตรพลิกศพและพบหลักฐานว่ามีไวรัสซิกาในสมองของเด็กทารกที่เกิดมาพร้อมกับภาวะศีรษะเล็ก "เรื่องนี้ยังไม่อาจพิสูจน์สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค แต่มันเป็นการเพิ่มหลักฐานในแง่ของความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์ชั่วคราวของไวรัสตัวนี้ กับผลที่ตามมาซึ่งเราเป็นห่วงกัน" ดร.ไอล์วาร์ด ระบุด้วยว่า พวกเขาจะเริ่มเร่งการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีทดสอบและวัคซีนป้องกันไวรัสซิกาในช่วงต้นเดือนหน้า ด้วยการเรียกผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติมาประชุมร่วมกัน ซึ่งคล้ายกับสิ่งที่พวกเขาทำช่วงที่ไวรัสอีโบลาระบาดใหม่ๆ มาก นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่า ผู้หญิงมีครรภ์ซึ่งได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อซิกาหลายคนในประเทศโคลอมเบียจะให้กำเนิดทารกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ถือว่าเป็นโอกาสที่จะรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม</p>	-	-
นานาชาติ	<p>สื่อแฉรัฐบาลยูเครนปกปิดข้อมูล พบไวรัส HoN๑ ระบาดหนักคร่าแล้วกว่า ๒๕๐ ศพ</p> <p>โฆษกของศูนย์ใช้หัดและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจรุนแรงของยูเครน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม เปิดเผยกับเอเอฟพีว่า ประเทศที่ถูกสงครามฉีกขาดแห่งนี้กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของใช้หัดซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว ๓๑๓ ศพ นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในวันที่ ๒๘ กันยายนปีก่อน "ในจำนวนนั้นมีอยู่ ๒๕๓ รายที่ยืนยันได้ว่ามีสาเหตุจากใช้หัดหามู" นับเป็นครั้งที่ ๒ เท่านั้นที่ยูเครนเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากใช้หัดใหญ่สายพันธุ์ ๒๐๐๙ ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขบอกกับเอเอฟพีเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาว่า มันถูกปฏิบัติในฐานะความลับของรัฐในเหตุผลที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เผยแพร่ต่อเอเอฟพี เป็นเพียงบางส่วนของที่รัฐบาลยูเครนปกปิดไว้ รวมถึงไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการที่พอจะเป็นประโยชน์จากดินแดนต่างๆ ทางตะวันออกของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของกบฏนิยมรัสเซียมาตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๐๑๔</p>	-	-
นานาชาติ	<p>กาแฟบรรจุแคปซูลมีผลเสียร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่?</p> <p>เมื่อไม่นานมานี้ทางการเมืองฮัมบูร์ก ของเยอรมนี สั่งห้ามหน่วยงานในสังกัดซื้อกาแฟบรรจุแคปซูลมาใช้ในที่ทำการของรัฐ ตามแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายลดปริมาณขยะ คริส สโตเกล-วอลเกอร์ ผู้สื่อข่าวบีบีซี บอกว่า ตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ผลิตพยายามคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเครื่องชงกาแฟระบบแคปซูล ยี่ห้อเนสเพรสโซ่ ที่คิดค้นโดย เอริก ฟาฟร์ ถือเป็นเจ้าแรกที่ออกวางตลาดเมื่อ ๓๐ ปีก่อน นับแต่นั้นก็มีผู้นำผลงานออกแบบแคปซูลกาแฟนี้ไปพัฒนาต่อยอดอีกมากมาย รอสส์ โคลเบิร์ต นักวิเคราะห์จากราโบแบงก์ บอกว่า ปัจจุบันกาแฟแบบแคปซูลครองส่วนแบ่งการตลาด ๑ ใน ๓ ของตลาดกาแฟในแถบยุโรปตะวันตกที่มีมูลค่า ๑๘,๐๐๐ ล้านยูโร (ราว ๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และแม้ตลาดกาแฟจะเติบโตเฉลี่ยปีละ ๑.๖% แต่กาแฟแบบแคปซูลกลับมียอดขายแซงหน้า คือเติบโตปีละ ๙% นับแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมาส่วนทางการเมืองฮัมบูร์กระบุว่า การออกกฎหมายห้ามซื้อกาแฟแคปซูลมาใช้ตามหน่วยงานในสังกัด เป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดซื้อสีเขียวขององค์กร โดยชี้ว่าแคปซูลเหล่านี้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ทั้งยังก่อให้เกิดขยะ และยังนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ยากเพราะมักทำจากวัสดุที่มีส่วนประกอบเป็นพลาสติกผสมอะลูมิเนียม และมักมีกาแฟติดอยู่ที่ก้นผลิตภัณฑ์</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>WHO พบหลักฐาน ไวรัสซิกาทำให้ทารกป่วยศีรษะเล็ก</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ดร. บรูซ ไอล์วาร์ด ผู้อำนวยการแผนกภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและการระบาดของ WHO เปิดเผยในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่า แพทย์ในประเทศบราซิลได้ค้นสูตรพลิกศพและพบหลักฐานว่ามีไวรัสซิกาในสมองของเด็กทารกที่เกิดมาพร้อมกับภาวะศีรษะเล็ก "เรื่องนี้ยังไม่อาจพิสูจน์สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค แต่มันเป็นการเพิ่มหลักฐานในแง่ของความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์ชั่วคราวของไวรัสตัวนี้ กับผลที่ตามมาซึ่งเราเป็นห่วงกัน" นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่า ผู้หญิงมีครรภ์ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อซิกาหลายคนในประเทศโคลอมเบียจะให้กำเนิดทารกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ถือว่าเป็นโอกาสที่จะรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม</p>	-	-
นานาชาติ	<p>แม่ชาวอินเดียอุทิศตนเป็นอาสาสมัครจราจร ป้องกันอุบัติเหตุจุดที่ลูกถูกรถชนเสียชีวิต</p> <p>นางดอริส ฟรานซิส ได้รับสมญานามว่า "วีรสตรีบนท้องถนน" หลังอุทิศตนเป็นอาสาสมัครจราจร ทำหน้าที่ให้สัญญาณห้ามรถเพื่อให้คนเดินเท้าข้ามถนนอย่างปลอดภัย บริเวณทางแยกแห่งหนึ่งของเมืองกาเซียบัด ชานกรุงนิวเดลี ซึ่งจุดที่เธออาสาช่วยจัดการจราจรนั้น เป็นจุดที่มักมี ลูกสาวของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อปี ๒๕๕๓ ดอริสบอกว่า สิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของเธอก็คือ การได้เห็นคนข้ามถนนกันอย่างปลอดภัย ซึ่งการอุทิศตนเป็นอาสาสมัครจราจร ช่วยให้เธอรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับลูกสาวที่เสียชีวิตไปมากขึ้น</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เชื้อราจากกระเพาะแพะ-แกะ อาจช่วยผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพราคาถูกลงได้</p> <p>คณะนักวิจัยนานาชาติ นำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตซานตาบาร์บารา ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า เชื้อราจากกระเพาะอาหารของสัตว์ประเภทแพะและแกะ ซึ่งสามารถย่อยสิ่งที่สัตว์ทั่วไปไม่อาจกินได้มากมายหลายชนิด อาจช่วยในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีราคาถูกลง เพราะเชื้อราดังกล่าวผลิตเอ็นไซม์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถย่อยสลายวัสดุจากพืชได้หลากหลายทั้งนี้ การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในปัจจุบันทำจากพืชที่เป็นอาหารเช่นข้าวโพด หรือทำจากมูลสัตว์ได้บ้าง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตส่วนมาก รวมทั้งเศษไม้และหญ้าซึ่งมีราคาถูกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นักวิจัยได้หันไปใช้ความสามารถของแพะและแกะในการย่อยสลายแทบทุกอย่างที่มันกินเข้าไป โดยได้ทดลองเก็บมูลสดใหม่ของแพะ แกะ และม้า มาศึกษาเปรียบเทียบกัน และพบว่าเชื้อราในกระเพาะของแพะและแกะสามารถสร้างเอ็นไซม์ที่ย่อยสลายพืชได้มากมายหลายชนิด โดยเมื่อเทียบกับเอ็นไซม์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแล้ว พบว่าเชื้อราในกระเพาะของแพะและแกะผลิตเอ็นไซม์ได้มากกว่าทั้งมีคุณภาพเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีความสามารถย่อยสลายวัสดุประเภทไม้ได้ดีกว่าผลการศึกษาดังกล่าวซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Science ยังระบุด้วยว่า เชื้อราเหล่านี้พบได้ในสัตว์หลายชนิดนอกเหนือจากแพะและแกะ นั่นคือพบในสัตว์จำพวกวัวควายไปจนถึงช้างอีกด้วย</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนจากฟันฉลามที่อาจนำมาช่วยปลูกฟันให้คนได้</p> <p>คณะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเซฟฟีลด์ในอังกฤษ ค้นพบยีนหรือหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของฟันฉลามที่อาจสามารถนำมาพัฒนาและใช้ปลูกฟันซี่ใหม่ให้กับมนุษย์ แทนที่ซี่เก่าที่หักหรือถูกถอนทิ้งไปได้ ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์เผยด้วยว่า มนุษย์มียีนชุดนั้นอยู่บ้างแล้วคณะนักวิทยาศาสตร์ สามารถค้นหาและระบุวิธีการที่แถบเยื่อผิวต้นกำเนิดฟันหรือ dental lamina พิเศษของฉลามนี้ก่อตัวขึ้นพวกเขาเปิดเผยว่า เซลล์เหล่านั้น เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่พัฒนาและผลิตฟันให้ฉลามซึ่งฟันงอกทดแทนฟันเก่าได้ตลอดชั่วอายุขัย สำหรับมนุษย์ แม้จะมีเซลล์ชุดนี้อยู่แต่ทว่าสามารถผลิตฟันได้เพียง ๒ ชุดเท่านั้นคือฟันน้ำนมและฟันแท้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เผยปรากฏการณ์เอลนีโญผ่านจุดรุนแรงที่สุดมาแล้ว และมีโอกาส ๕๐% ที่จะเกิดลานีญาตามมา</p> <p>องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ระบุว่า แม้ปรากฏการณ์เอลนีโญจะผ่านจุดรุนแรงที่สุดมาแล้ว แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกต่อไปอีกหลายเดือน โดยผลจากเอลนีโญประกอบกับภาวะโลกร้อนที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ทำให้อุณหภูมิโลกในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาทำสถิติแตะระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ นับแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ทั้งยังพบว่าอุณหภูมิมีความแปรปรวนรุนแรงที่สุดด้วย</p> <p>อย่างไรก็ตาม สำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียกลับพยากรณ์แตกต่างออกไป โดยอ้างอิงจากข้อมูลปรากฏการณ์เอลนีโญ ๒๖ ครั้งที่บ้านทีกไว้นับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งบ่งชี้ว่า ราวครึ่งหนึ่งของเอลนีโญที่เกิดขึ้นมักจะมีสภาพอากาศปกติตามมา แต่อีก ๔๐% มักเกิดลานีญาตามมา และแบบจำลองสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันก็บ่งชี้ว่าไม่น่าจะเกิดลานีญาในปีนี้ทั้งนี้ ลานีญา เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเย็นลง และมักทำให้เกิดฝนตกหนักในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา ปรากฏการณ์นี้มักกินเวลายาวนานกว่าเอลนีโญถึงสองเท่า</p>	-	-
ประเทศ	<p>รมว.สาธารณสุขญี่ปุ่น ชมไทย โดดเด่นการแพทย์-สาธารณสุขในเวทีโลก</p> <p>นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายยาซูฮิชิชิโอซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย พรรค LDP เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จัก</p> <p>ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นส่วนการหารือกันระหว่างนายบรรสาน และนายชิโอซากิ มีความเห็นพ้องกันที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นให้ยิ่งแน่นแฟ้นในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๐ ที่จะครบรอบ ๑๓๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศด้วย นอกจากนี้ นายชิโอซากิ ได้กล่าวชื่นชมบทบาทที่โดดเด่นของไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการพัฒนาจนเป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก.</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>มุมมองของคนข้ามเพศต่อการเกณฑ์ทหาร</p> <p>เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ ได้เปิดแถลงข่าว และพูดคุยในหัวข้อ “เมื่อดิฉันต้องไปเกณฑ์ทหาร” พร้อมเปิดตัวคู่มือคนข้ามเพศเมื่อต้องเข้าสู่การเกณฑ์ทหาร ซึ่งพวกเขาเห็นว่าทหารเป็นพื้นที่ของผู้ชาย ซึ่งมักไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้จึงทำให้มีการละเมิด เช่น การหยอกล้อ หรือตรวจร่างกายในที่เปิดเผย ที่สำคัญคือมองว่าคนข้ามเพศเป็นอาการของโรคชนิดหนึ่งในช่วงปี ๒๕๕๙ คนข้ามเพศที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร จะถูกระบุในเอกสาร สด.๔๓ ว่าเป็นโรคจิต หรือโรคจิตถาวร ทำให้มีปัญหาเมื่อนำเอกสารดังกล่าวไปใช้สมัครงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์ในเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คนข้ามเพศได้รับการยอมรับมากขึ้นในการเกณฑ์ทหาร ศัพท์ “โรคจิตถาวร” หายไป และกลายเป็น “เพศสภาพไม่ตรงเพศกำเนิด” แต่ยังคงเหลือการหยอกล้อขบขันเนื้อตัวขณะที่เคท ครั่งพิบูลย์ ซึ่งทำงานรณรงค์เรื่องสิทธิของคนข้ามเพศที่มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มองว่าปัจจุบันกระบวนการเกณฑ์ทหารมีการปฏิบัติที่ให้เกียรติกับคนข้ามเพศในทางที่ดีขึ้น เธอคาดหวังว่ากระบวนการเกณฑ์ทหารจะมีการคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศ และเคารพคนข้ามเพศในฐานะมนุษย์และพลเมืองคนหนึ่ง และหวังด้วยว่าในอนาคตคนข้ามเพศอาจจะไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร</p>	-	-
ประเทศ	<p>ดร.เข้ม ห้ามขายเหล้าวันมาฆบูชา ฝ่าฝืนโทษทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>พล.ต.อ.เดชมงคล สุทธิธัญญา ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) โฆษกตำรวจ เปิดเผยว่า ด้วยในวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.พ. ๕๙ เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ ๕ ก.พ. ๕๙ เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๓) โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และจากปีที่ผ่านมาพบว่ายังมีการฝ่าฝืนกระทำผิดอยู่ในหลายพื้นที่ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลอย่างจริงจัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำชับให้ บข.น., ภ.๑-๙, ศชต. และ บข.ก. กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการจำหน่ายและการดื่มในสถานที่ห้าม เน้นการตรวจตราร้านข้าวต้มใต้ร่ม คาราโอเกะ ร้านลาบ-ส้มตำริมทาง บริเวณสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด บริเวณถนนสายหลักในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมุ่งสอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้จำหน่ายสุราที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ ในการออกตรวจจับผู้กระทำความผิดเมื่อได้รับการร้องขอ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ปลดล็อกงบ สสส.</p> <p>- บ้านเมือง แนวหน้ากรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ - พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีและประธาน บอร์ด สสส กล่าวว่า ได้ลงนามแก้ไขข้อบังคับใหม่ สสส. ๑๕ ฉบับแล้ว และสสส.จะส่งเรื่องไปนายกฯ เพื่อยกเลิกการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อไป หลังจากนี้การใช้จ่ายงบประมาณ สสส.จะกลับมาเป็นปกติ ไม่จำเป็นต้องให้ครต.ตรวจสอบการใช้งบ ส่วนปัญหาการเรียกภาษีย้อนหลังกับมูลนิธิหรือองค์กรที่ได้รับงบประมาณจาก สสส. เป็นเรื่องที่สสส.จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเองในรายการนี้</p> <p>- กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการสสส.กล่าวถึงการอนุมัติงบประมาณต่างๆ ของ สสส. ว่า ที่ผ่านมา ครต.กำหนดว่าโครงการต่างๆ ที่มีงบเกิน ๕ ล้านบาท ต้องผ่านการพิจารณาจากครต.ก่อน ซึ่งในส่วนของโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ครต.ได้ให้สธ.ช่วยพิจารณา นำ จึงได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ โดยมีการพิจารณาและเสนอความเห็นไปแล้ว ๓ ครั้ง ทั้งหมด ๕๒ โครงการ</p>	-	-
ประเทศ	<p>คุมเข้มค้ำมนุษย์อนุกรมน้ำโขง</p> <p>พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า รัฐบาลไทย ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งกำหนดนโยบาย “ไม่ยอมรับต่อปัญหาการค้ามนุษย์” หรือ “Zero Tolerance” เพื่อปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ขณะที่ทุกประเทศในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขงได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ที่ซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดกัน เช่น พื้นที่เป้าหมาย จ.เชียงราย อุบลราชธานี และพะเยา รวมทั้งแขวงบ่อแก้วและจำปาสัก ประเทศลาว และท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการส่งกลับและการคืนสู่สังคม.</p>	-	-
ประเทศ	<p>ศัลยกรรมเพชออฟ</p> <p>ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวันคมชัดลึก เดลินิวส์ - จากกรณีสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย แจ้งความเอาผิดแก่ผู้ที่โฆษณาเกินจริงเรื่องศัลยกรรมใบหน้า และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผ่าตัดศัลยกรรม นายสุรชัย สมบัติเจริญ นั้นนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ. ได้ส่งหนังสือไปยัง ดร.เซบิง เจ้าของโครงการ ให้อuditการเผยแพร่ข้อความโฆษณาทั้งหมด พร้อมเชิญมาให้ข้อมูลในวันที่ ๒๔ ก.พ.นี้ หากไม่มาจะมี ความผิดตามกฎหมายนพ.สมศักดิ์ โล่เลขา นายแพทย์สภา เตรียมเรียก นพ.กมล พันธุ์ศรีทุม ศัลยแพทย์ตกแต่ง ผู้ทำการผ่าตัดใบหน้าให้นายสุรชัย สมบัติเจริญ มาให้ ข้อมูลว่ามีกรกระทำที่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเวชกรรม ในเรื่องที่มีการห้าม โฆษณาหรือไม่ด้าน นพ.ชลทิศ สินรัชตานันท์นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งฯ อยากให้ แพทย์สภาและ สคบ.ร่วมกันจัดระเบียบสังคมโซเชียลมาร์เก็ตติ้ง ให้อยู่ในกรอบ จริยธรรม พร้อมมีหน่วยงานติดตามบุคคลที่เขียนข้อความอวดอ้าง ออกกฎหมายมา จัดการ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.เข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาต่อเนื่อง</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาโดยสั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศรณรงค์ให้ประชาชนให้ดำเนินการตามมาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรคจากยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ ยังได้กำชับให้โรงพยาบาลเข้มมาตรการตรวจจับโรคให้รวดเร็ว หากพบผู้ป่วยสงสัยใน ๕ กลุ่ม ได้แก่ ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น กลุ่มผู้ป่วยไข้ออกผื่นเป็นกลุ่มก้อน เด็กแรกคลอดที่มีศีรษะเล็กผิดปกติ และกลุ่มอาการเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ หากพบให้ใช้มาตรการ ๓-๓-๑ ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ แจกทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ภายใน ๓ ชั่วโมง ทีมสอบสวนโรคลงสอบสวนโรคภายใน ๓ ชั่วโมง และดำเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุงลายในรัศมี ๑๐๐ เมตร ภายใน ๑ วัน เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคได้ผล ไม่กระจายไปในวงกว้าง โดยประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ภายใน ๕ วัน ต้องเป็นศูนย์คือไม่พบลูกน้ำยุงลาย และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่หลัง ๑๔ วัน ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่แล้ว</p> <p>สธ.เข้มสั่ง สสจ.เดินทาง ๓ มาตรการป้องกันไวรัสซิกา</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยสั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศรณรงค์ให้ประชาชนให้ดำเนินการตามมาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรคจากยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคให้ได้มากที่สุด และได้กำชับให้โรงพยาบาลเข้มมาตรการตรวจจับโรคให้รวดเร็ว หากพบผู้ป่วยสงสัยใน ๕ กลุ่ม ได้แก่ ผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่น กลุ่มผู้ป่วยไข้ออกผื่นเป็นกลุ่มก้อน เด็กแรกคลอดที่มีศีรษะเล็กผิดปกติ และกลุ่มอาการเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ หากพบให้ใช้มาตรการ ๓-๓-๑ ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ แจกทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วภายใน ๓ ชั่วโมง ทีมสอบสวนโรคลงสอบสวนโรคภายใน ๓ ชั่วโมง และดำเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุงลายในรัศมี ๑๐๐ เมตร ภายใน ๑ วัน เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคได้ผล ไม่กระจายไปในวงกว้าง โดยประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ภายใน ๕ วัน ต้องเป็นศูนย์คือ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่หลัง ๑๔ วัน ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่แล้ว</p>		



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ห่วง ๑๓ จังหวัดภัยแล้ง เร่งตรวจคุณภาพน้ำ-สำรองน้ำ-เฝ้าระวังโรคระบาด</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งว่า ได้มอบให้ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนสารเคมีและงบประมาณ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค การสำรวจและพัฒนาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมเพียงพอ โดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยแล้งดำเนินการดังนี้ ๑.สำรวจคุณภาพน้ำ ๒.สำรวจเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากภัยแล้ง เน้นในจังหวัดที่เสี่ยงภัยแล้งมาก และ ๓.การสำรองน้ำสำหรับสถานบริการให้เพียงพอกับการจัดบริการประชาชน จัดหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมวางแผนการขนส่งน้ำสำหรับภัยแล้งในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด ๖๐ อำเภอ ๓๓๓ ตำบล มีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบ ๕ แห่ง ทั้งหมดได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการประสานกับหน่วยบริการประปาในพื้นที่ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง จัดทำระบบประปาผิวดิน ปรับปรุงคุณภาพน้ำตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ ให้เร่งรัดตรวจมาตรฐานน้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำแข็ง ความสะอาดโรงอาหารโรงเรียน ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดสด ส้วมสาธารณะ พร้อมให้ความรู้ประชาชนถึงวิธีการปฏิบัติตัวไม่ให้เกิดป่วย ด้วยมาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ กำจัดขยะมูลฝอย แยกเขียงและมิดหันอาหารดิบกับอาหารสุก</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>อสม.ฆ่าตัวตาย เหตุจากเบิกงบ สสส.ไม่ได้</p> <p>สยามรัฐ มติชนกรุงเทพฯธุรกิจ ไทยโพสต์บ้านเมือง - จ.ส.อ.ชาญชัย สกุลรักษ์ อายุ ๕๔ ปี อสม.ชุมชนท่านคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ผูกคอตายด้วยความเครียด จากกรณีสสส.ไม่จ่ายเงินค่าโครงการนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า อสม.รายดังกล่าวไม่ได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากสสส. ได้ให้นพ.สสจ.ร้อยเอ็ดและหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ลงเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับตำรวจแล้ว ด้านญาติผู้ตาย ขอให้สสส.ตรวจสอบว่ามีการเสนอชื่อร่วมกับคนอื่นหรือไม่ เพราะทราบว่าเป็นการทำโครงการร่วมกับอสม.หญิงคนหนึ่งชื่อตัก อาจได้รับอนุมัติแล้วแต่เป็นชื่อของ อสม.รายนั้น แต่ผู้ตายไม่ได้เงินทพ.สุปรีตา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้รับทุนโครงการของ สสส. ไม่ปรากฏชื่อของ จ.ส.อ.ชาญชัยเป็นผู้รับทุน แต่เคยร่วมงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งปิดโครงการไปแล้ว แต่จะประสานติดตามกรณีนี้ให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ปลัด สธ.เปิดโครงการลพบุรีโมเดลบันทึกข้อตกลงดูแลผู้สูงอายุ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เปิดโครงการ ลพบุรีโมเดล และการบันทึกข้อตกลงการดูแลผู้สูงอายุ แบบระยะยาว ผู้ป่วยไตวาย เรื้อรัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี ในพื้นที่เป้าหมาย ๕๕ ตำบล ๕๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อดูแล ประชาชนทุกกลุ่มวัยตลอดช่วงชีวิตอย่างดีที่สุด ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และ จังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ และผู้สูงอายุที่เป็นที่พึ่ง ด้าน จิตใจของครอบครัว รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ โดยที่จังหวัดลพบุรี เป็นอีกตัวอย่าง ของความร่วมมือกันในการบริการประชาชน ด้วยโครงการ ตำบลจัดการสุขภาพแบบ บูรณาการลพบุรีโมเดล โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกัน ระหว่างกระทรวง สาธารณสุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคเอกชน</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>ฝึกสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน กทม.จัดงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาทหลักสูตร-พร้อมตั้งหน่วย ปฏิบัติการ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) เผยว่าจาก การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกทางท้องถนน (สปก.) ที่ผ่าน มากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดมีหน่วยสืบสวนอุบัติเหตุ ทางถนน ซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข วิศวกรรม กรมทางหลวง กทม. กรมทางหลวงชนบท เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบน ถนนในท้องที่รับผิดชอบ ในด้านกายภาพซึ่งอาจมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็น แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงด้านกายภาพท้องถนน และเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุเกิดจากพื้นที่ไหล่ทางแคบเกินไป จุดกลับรถที่ไม่เหมาะสม ทางเลี้ยวจุดตัดต่างๆ สจส.จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านการ สืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยสืบสวนฯ โดยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้เปิดอบรมเป็นครั้งแรก ภายใต้งบประมาณ ๑,๕๙๘,๔๐๐ ล้านบาท ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย ตำรวจ ผู้แทนเขตทั้ง ๕๐ เขต สำนักเทศกิจ สำนักโยธา สจส.จำนวน ๒๖๐ คน แบ่งการอบรมออกเป็น ๔ รุ่น โดยรุ่นแรกมีการอบรมไปแล้ว</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p data-bbox="220 291 1021 324">นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รับฟังความเห็นเรื่องเหมืองทองจังหวัดพิจิตร</p> <p data-bbox="220 331 821 358"><u>นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รับฟังความเห็นเรื่องเหมืองทองจังหวัดพิจิตร</u></p>  <p data-bbox="220 779 981 862">19 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งประเทศไทย (สปท) มารับฟังความคิดเห็นต่อการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรอบๆเหมืองทองคำ โดยนายแพทย์วีระ คางเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่ทำงานในเขตพื้นที่เกี่ยวข้อง (สสจ.พิจิตร/รท.ที่เกี่ยวข้อง/คปสอ.พิจิตร)ร่วมแสดงความเห็นประเด็นเรื่องเหมืองทอง ณ ห้องประชุมบ้านขี้เหล็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร</p>	-	-

ชอบ ทราบ

ชอบ ลงนัด

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน *Sr - M*

(นายวีระ คำเห็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

23 ก.พ. 2559

